

TMI - แบบฟอร์ม ที่ควรต้องขึ้น

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)
โทร. 02-659-8026, 02-659-8028
E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว...

แล้วถ้าเกิดจะไม่ขึ้นล่ะ จะยังไปต่อ คำถามแบบนี้ ถ้าไม่ถามคนทั่วไป ที่อยู่ในวงการหุ้น ก็คงตอบว่า อ้าว ถ้าไม่ขึ้น ก็ต้องลงเท่านั้นแหละ แต่ถ้าไปถามคนในวงการหุ้น ที่เล่นหุ้น ด้วยปัจจัยทางเทคนิค เขาก็จะบอกว่า มีอีกสองทาง คือถ้าไม่ลง ก็อาจจะแกว่งตัวออกด้านข้างไปสักระยะก็ได้ ไม่จำเป็นต้องลงทันที หรือ อาจจะแกว่งตัวเพื่อรอเวลาขึ้น... แต่การแกว่งตัวออกด้านข้าง ก็อาจจะเพื่อรอลง ตามมาภายหลัง ก็ได้เช่นกันนะ ทั้งหมดในรูปแบบการแกว่งตัว การวิเคราะห์ด้วยปัจจัยทางเทคนิค ก็บอกได้ ขึ้นอยู่กับว่า เราจะรู้ตัวทันหรือไม่ หรือ กำหนดจุดที่จะบอก หรือ ที่จะยืนยัน ได้ถูกต้องหรือเปล่า ก็เท่านั้น... มาถึงตรงนี้แล้ว จั่วหัวมาแบบนี้ แน่หนอนล่ะ เหนือเมฆก็จะหมายถึง ตลาด หรือ SET Index ด้วยเลยนะครับ เป็นเรื่องที่น่าจะกล่าวบ่อยๆ อีกแล้วในระยะนี้ เพราะถือว่า รูปแบบโครงสร้างของ SET Index ในภาพเล็ก จะมีผลต่อภาพใหญ่อย่างยิ่ง ถ้าอยากเห็นภาพ ก็ลองอ่านในบทวิเคราะห์ทางเทคนิค @The Chart Room นะ ฉบับวันจันทร์ที่ 3 เมษายน นี้แหละ จะเห็นภาพว่าทำไม เหนือเมฆถึงต้องบอกว่า ตลาด ควรจะต้องขึ้นเป็น คลื่น 5 และ ถ้าจะยังไม่จบคลื่น 4 ที่ระดับ 1520+/- ที่ผ่านมารีๆ นี้ ถ้าจะมีการลงต่ำกว่า ก็ต้องไม่ลงไป จนต่ำกว่า 1460 เท่านั้น เพราะไม่เช่นนั้นแล้ว การต่ำกว่า 1460 จะเกิดภาพในเงื่อนไขใหม่ ที่เคยเกริ่นไว้ ว่าอาจจะลงได้ถึงระดับ 1000+/- กันได้เลย... แต่อย่างไรเสีย เราก็นับไว้แล้วว่า ตลาดเป็นคลื่น 4 ย่อย ของโครงสร้างใหญ่ ดังนั้น เมื่อลงมาตามที่คาดไว้ได้แล้ว ต่อไปก็ต้องขึ้นตามรูปแบบฟอร์มของคลื่นนะ

ดูตามเกม...

ก็ถ้าว่ากันตามเกมของเทคนิค จะเรียกว่า ไม่ขึ้น และก็แกว่งตัวออกข้างมา สักระยะหนึ่งแล้ว และด้วยอย่างที่กล่าว การพักตัวที่ผ่านมา ก็น่าจะเพื่อรอขึ้น เพราะมีเครื่องมือบ่งชี้อยู่

แนวรับ : ... 2.06-2.02 แค่อันต่ำกว่า 1.90 เป็นพอ

เป้าหมาย : ... 2.14-2.20 แค่อันจะขาย ผ่านได้ มองยาว

Price Chart...(TMI)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น TMI... รูปแบบการเรียงตัวของกลุ่ม MA. ถือว่าอยู่ในแนวโน้มที่ดี ก็อย่างที่กล่าว เป็นการบ่งชี้ว่า การแกว่งตัวออกข้างที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ นั้น ก็เพื่อรอ การขึ้นต่อเนื่อง ยิ่งถ้าขึ้นระดับ 2.20 ได้ด้วยแล้วนั้น ความน่าจะเป็นที่จะขึ้นไกลๆ ก็จะอยู่ในการคาดหวังได้ จะมอง 2.40-2.50 ก็ไม่ถือว่าไกลเกินไป ดิว อาจจะถึง 3.00 โหนนเลย... หรือ ถ้าหาเป้าหมาย จากรูปแบบใน การเรียงตัวของ MA. แล้วนั้น ตามสถิติแล้วนั้น จะหวัง ได้ถึงแถว 4+/- กันเลยนะครับ... เขาเป็นว่า ทุกอย่าง ไม่ใช่แค่ระยะสั้นนะ เกมแบบนี้ ต้องมองกันตามภาพที่ มีการแกว่งตัวไปเรื่อยๆ ถ้ายังอยู่ในเงื่อนไขเชิงบวกแล้ว การขึ้นก็ยังคาดหวังได้อย่างต่อเนื่องนั่นเอง